

**PGS.TS. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN**  
**PHÁT BIỂU TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU NĂM 2020**

Kính thưa Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ,  
Kính thưa các Quý vị đại biểu,

Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi khi được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu – một giải thưởng được xem là danh giá nhất dành cho các nhà khoa học Việt Nam. Giáo sư Tạ Quang Bửu là một nhà khoa học lớn của nước ta, là người đã đặt nền móng cho lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam. Giáo sư đã để lại những dấu ấn sâu sắc đối với nền giáo dục và khoa học Việt Nam. Việc nhận giải thưởng mang tên giáo sư Tạ Quang Bửu là vinh dự và niềm tự hào của các nhà khoa học. Những tiêu chí xét chọn của giải thưởng cùng với sự công minh của Hội đồng xét chọn giải thưởng đã càng nâng cao hơn nữa uy tín của giải thưởng này. Giải thưởng thật sự là nguồn động viên lớn lao cho các nhà khoa học, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ có chất lượng ở Việt Nam.

Đối với tôi, được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu, bên cạnh vinh dự, tôi hiểu rằng đây còn là một trách nhiệm và kỳ vọng mà các quý vị lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, giới khoa học và cộng đồng đã giao cho tôi. Trách nhiệm đó là làm sao phát huy hơn nữa, làm tốt hơn nữa những công trình nghiên cứu có chất lượng, có tính ứng dụng, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân; đó là làm sao xây dựng được đội ngũ nghiên cứu có chất lượng; đào tạo các thế hệ kế thừa; truyền lửa và nhân rộng hơn nữa tấm gương của nhà khoa học được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Ngày hôm nay, khi đứng đây nhận giải thưởng, tôi xin được chia sẻ rằng, tôi chỉ là đại diện cho một tập thể đã cùng nhau hoàn thành nghiên cứu có phẩm chất khoa học cao này. Có thể nói, việc hoàn thành nghiên cứu này cùng với việc công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí Y khoa hàng đầu thế giới, The New England Journal of Medicine, đã góp phần cắm lá cờ Việt Nam, xác định vị trí của Việt Nam trên bản đồ chuyên ngành Y học sinh sản thế giới. Dựng lá cờ lên đã khó, giữ cho lá cờ bay càng khó hơn. Ý thức được điều này, chúng tôi luôn chú trọng đến xây dựng đội ngũ và lực lượng kế thừa. Cũng sau nghiên cứu này, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ làm nghiên cứu chuyên nghiệp, chất lượng và ngày càng được giới khoa học thế giới biết đến. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành các cộng sự của tôi, các giáo sư Ben Mol, Rob Norman (Úc) là những người đã cùng tôi trải qua hành trình dài, đầy khó khăn, thử thách nhưng không ít niềm vui để đạt được kết quả tốt đẹp này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bệnh nhân. Các bệnh nhân chính là những người thầy của chúng tôi với những đặc điểm, triệu chứng, vấn đề bệnh lý khác nhau. Họ chính là động lực cho chúng tôi làm nghiên cứu nhằm tìm ra những phương cách chữa trị hiệu quả và phù hợp nhất. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những bệnh nhân đã tham gia vào nghiên cứu để giúp chúng tôi trả lời được câu hỏi nghiên cứu, tìm ra giải pháp điều trị tốt nhất và ngược lại, giúp điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân khác hơn nữa.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi xin chia sẻ giải thưởng này đến gia đình tôi. Là một người làm khoa học, lại là nữ, cùng với công việc, nghiên cứu, thì việc gia đình cũng giữ một vị trí quan trọng. Việc sinh con, nuôi dạy con là thiên chức của người phụ nữ. Do đó, tôi không thể hoàn thành công việc, toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu nếu không có sự hy sinh của gia đình dành cho tôi. Tôi biết ơn mẹ tôi, chồng tôi và các con tôi.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Hội đồng khoa học ngành Y sinh dược học của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 đã tin tưởng đề xuất trao tặng cho tôi giải thưởng danh giá này.

Kính chúc các quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

